
 

 

 
Umsögn -  23. janúar 2018 

 
 
 
 

 

 
Efni:  Álhella 1, umsögn vegna fyrirspurnar, 1801228 
 
 
Þann 10.1.2018 leggur Sigurður Einarsson inn fyrirspurn í umboði eigenda lóðarinnar við Álhellu 1.  
Óskað er eftir að breyta lóðinni í sjö lóðir. 
 
Tekið er neikvætt í að skipta lóðinni í svo margar litlar.Mikilvægt er að geta boðið upp á stórar lóðir 
á athafnarsvæðum. Með því er betur tryggt að fjölbreytt og ólík starfsemi geti þrifist á svæðinu. 
 
 

 

Gunnþóra Guðmundsdóttir, arkitekt  


